

Trường THCS An Tiến tham dự Hội nghị Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 1331-CV/HU, ngày 03/4/2024 của Huyện ủy An Lão về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với chuyên đề “*Xây dựng, phát triển hài hoà giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hoá*” và “*Bác Hồ với ngành Giáo dục*”. Ngày 08 tháng 4 năm 2024 tại điểm cầu Nhà văn hoá xã An Tiến; CB, GV, NV trường THCS An Tiến cùng với các nhà trường Tiểu học, Mầm non trên địa bàn xã và các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã An Tiến tham dự Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2024. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức gắn với thực hiện tốt những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuyên suốt trong chủ đề toàn khóa XIII “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*”.

Tham gia Hội nghị tại điểm cầu xã An Tiến có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã An Tiến.

Tại điểm cầu huyện: Hội trường Huyện ủy An Lão có các đồng chí lãnh đạo huyện, nguyên lãnh đạo huyện; lãnh đạo, chuyên viên các Phòng, Ban huyện; bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Trực tiếp truyền đạt nội dung các Chuyên đề tại điểm cầu Huyện là Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo- Nguyên uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh.

Buổi học tập trực tuyến được toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường triển khai học tập nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy. Các thành viên nhà trường tham gia học tập đã nêu cao tinh thần tự giác, nghiêm túc tiếp thu kiến thức. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường THCS An Tiến nắm vững các nội dung cơ bản chuyên đề năm 2024; xác định trách nhiệm của bản thân trong việc phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân để xây dựng nhà trường trở thành đơn vị vững mạnh về mọi mặt. Đồng thời tổ chức học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ

thể, thiết thực; thực hiện việc cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động hàng năm.

Sau đây là một số hình ảnh.







Nguồn: Ban biên tập